
Fundargerð foreldrafélags BES 14. nóv. 
2017 kl. 20:00 
Fundurinn var haldinn í skólanum á Stokkseyri og mættir voru: 

Magnús skólasjóri ásamt Sædísi fyrir hönd skólastjórnar, Sara Dögg, Ingibjörg og Lóa fyrir hönd 

foreldrafélagsins, Lóa ritaði fundargerðina. 

 

1. Magnús ræðir um mikilvægi góðrar og öflugrar samvinnu foreldra og skólans  

a. Rætt er fram og til baka um hvernig góð samvinna er. 

b. Mikilvægt að setja allar fundargerðir inn á vef skólans en einhver misbrestur 

hefur verið á því undanfarin ár. 

c. Mikilvægt að halda reglulega fundi og skólaráð getur þá farið yfir fundargerðirnar 

og skoðað það sem er á döfinni. 

2. Hægt verður að panta skólapeysur í foreldraviðtölum þann 17.11 og mun Lóa stýra þeirri 

vinnu að útbúa pöntunarlista, auglýsingar og fylgja pöntunum eftir, foreldrar geta sett sig 

í beint samband við hana ef eitthvað er óljóst 

3. Vegna aðstæðna var hætt við Jól í skókassa þetta árið 

4. Ákveðið var að halda 2 jólauppákomur að þessu sinni 

a. Jólaföndur þann 6. des. kl 17-19, boðið verður upp föndur og kaffihúsastemningu 

gegn vægu gjaldi. Staðsetning ákveðin síðar 

b. Jólabingó verður haldið 13. des kl. 17, staðsetning ákveðin síðar. 

5. Fjögur félagsvistarkvöld verða haldin í janúar-febrúar með svipuðu sniði og verið hefur. 

Nánar auglýst síðar 

6. Foreldrafélagið ætlar að standa fyrir 2 hópferðum í leikhús í mars-apríl, stefnan er að 

bjóða upp á rútu á báðar sýningar. 

a. Hvergiland í Þjóðleikhúsinu fyrir yngra og miðstig 

b. Rocky Horror fyrir unglingadeildina 

7. Foreldrafélagið ætlar að koma að Barnabæ í vor og verður sú aðkoma skipulögð þegar 

þar að kemur 

 

Fundi slitið kl. 21:00 

 


